

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 19  
CHI BỘ MẦM NON 19  
Số 05/NQ/CB

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  
Phường 19, ngày 06 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ mầm non 19 Năm 2024

Chi bộ trường Mầm non 19, đã tiến hành tổ chức họp sinh hoạt định kỳ hằng tháng và đã nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ năm 2023 và phương hướng, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024.

### I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

- Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; **100%** đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Phấn đấu kết nạp **01** đảng viên.
- Phấn đấu chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường đạt **100%**.
- Giữ vững chỉ tiêu **100%** học sinh hoàn thành chương trình Mầm Non.
- Xây dựng tổ chức Công đoàn, chi đoàn đạt vững mạnh, xuất sắc.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng độ ngũ: **100%** trở lên đảng viên, cán bộ, viên chức đạt trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

\* Thực hiện công trình:

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tài vụ và trong lớp học.

### II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

#### 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ năm học của đơn vị. Quyết tâm nâng cao chất lượng nuôi và dạy trẻ, nâng cao và đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh của nhà trường. Phấn đấu lãnh đạo đơn vị giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, nỗ lực nâng các thành tích của nhà trường ở mức cao hơn.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an phường, ban điều hành khu phố trong việc duy trì tốt an ninh trật tự và môi trường sư phạm xung quanh trường. Đảm bảo tốt, xây dựng môi trường an toàn cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường an tâm công tác, học tập.

#### 2. Công tác xây dựng Đảng:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó tập trung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm

2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chính đồn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn thể đảng viên chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng viên gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-/CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 20219 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, chú trọng phát triển đảng viên từ công nhân, trí thức, thanh niên.

Tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng nêu gương, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại trong chi bộ, nhà Trường, các Khối lớp nhất là gương điển hình trong đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Xác định chi bộ là nơi trực tiếp tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, giáo viên và nhân viên, tạo mối quan hệ tốt giữa Chính quyền nhà trường với tập thể Hội đồng sư phạm thông qua tính gương mẫu thực hiện của từng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên phổ biến thông tin thời sự kịp thời, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên và nắm bắt dư luận trong quần chúng, thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa những luận điệu sai trái.

Công tác tổ chức: Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, không để đảng viên bị vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân sự của đơn vị một cách hợp lý và khoa học. Xây dựng tốt quy chế hoạt động của nhà trường.

Coi trọng việc tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công, bồi dưỡng theo dõi để phát triển đảng viên mới, phân đấu tiếp tục kết nạp **03** đảng viên trong nhiệm kỳ.

Công tác kiểm tra: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; qui định về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, chi ủy viên, người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

### **3. Công tác vận động Nhân dân, xây dựng các đoàn thể vững mạnh:**

Thực hiện tốt việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043 của Thành ủy, nắm bắt nhanh và chắc tình hình dư luận, đời sống cũng như về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trường học.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên và quần chúng tại đơn vị, phát huy tốt

quyền làm chủ của cán bộ đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Đồng thời giải quyết tốt các thắc mắc, khiếu nại của quần chúng.

Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường chấp hành tốt các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành; tham gia tốt mọi phong trào, mọi hoạt động do Ngành, Đảng bộ, chi bộ và của trường tổ chức.

Chi bộ Mầm non 19 tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được và cùng với cấp ủy chi bộ hoàn thành tốt Nghị quyết của chi bộ năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- Đảng ủy Phường 19;
- Lưu: Chi bộ.

**T/M CHI BỘ**  
**BÍ THƯ**  
(đã ký)

**Phạm Thị Ngọc Lan**